




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอาจสามารถ วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการและการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลอาจสามารถ</p> <p>Link ภายใน : <a href="https://asmhos.go.th">https://asmhos.go.th</a> หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสุวรรณรัตน์ หัชยกุล)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p> <p>วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจ สามารถ</p> <p>วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายอำพล สุมาลี)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	

๗.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รพ.อาจสามารถ ปี๒๕๖๓

ลำดับ	วันที่เกิดเหตุ	สถานที่เกิดเหตุ	รายละเอียด	ระดับ	วันที่จัดการ	การจัดการ	ระยะเวลาการจัดการ
๑	๘ ก.ค.๖๓	รพ.อาจสามารถ	รพ.ปฏิเสธการขอเปิดเผยประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วโดยบุคคลอื่น	๓	๙ ก.ค.๖๓	แจ้งผู้ร้องไปดำเนินการขอประวัติจากสสจ. ร้อยเอ็ด	๑ วันทำการ
๒	๒๙ก.ค.๖๓	รพ.อาจสามารถ	รพ.ปฏิเสธการขอเปิดเผยประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วโดยบุคคลอื่น	๓	๑๐ ส.ค.๖๓	แจ้งผู้ร้องไปดำเนินการขอประวัติจากสสจ. ร้อยเอ็ด	๙ วันทำการ
๓	๓๐ ก.ย.๖๓	ที่พักคอยลานตึกผู้ป่วยนอก	ร้องเรียนกรณีรถตรวจนาน	๒	๓๐ ก.ย.๖๓	-พยาบาลประเมินอาการซ้ำ จัดคิวด่วนให้ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาก่อนเมื่อแพทย์มาตรวจ	๑ วันทำการ
๔	๘ ธ.ค.๖๓	รพ.อาจสามารถ	รพ.ปฏิเสธการขอเปิดเผยประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วโดยบุคคลอื่น	๓	๙ ธ.ค.๖๓	แจ้งผู้ร้องไปดำเนินการขอประวัติจากสสจ. ร้อยเอ็ด	๑วันทำการ
๕	๑๖ ธ.ค.๖๓	รพ.อาจสามารถ	รพ.ปฏิเสธการขอเปิดเผยประวัติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วโดยบุคคลอื่น	๓	๑๗ ธ.ค.๖๓	แจ้งผู้ร้องไปดำเนินการขอประวัติจากสสจ. ร้อยเอ็ด	๒วันทำการ